

của NGÔ NAM

Bốn năm nay, tuy Hội AHCC chưa được tái lập, nhưng qua lá thư CC tôi thấy không gian và thời gian rút lại rất gần. Anh em ở hải ngoại tìm lại với nhau qua tin tức ở lá thư, các nhóm ở gần nhau đã thăm hỏi tương trợ nồng nàn tham thiết hơn lúc ở quê nhà. Hội ở Saigon, tuy có đủ phương tiện nhưng thì giờ chi phối vào nhiều phía, do đó anh em mỗi năm cũng chỉ có một lần họp mặt với đề thi tại sân tennis Sở Dụng Cựu Gia Định, rồi lại bù đầu với cuộc sống quay cuồng, với chiến tranh bom đạn....

Sân chiếu hướng thuận lợi, các anh Trang, Phiêm, Nguyễn..... đã nhắc đến việc tái lập Hội để có danh chính ngôn thuận và đã đưa ra nhiều ý kiến xây dựng bổ ích. Tôi đồng ý với anh Nguyễn chọn Cali là nơi nhân lực dồi dào để thành hình Hội. Vậy xin các anh vùng Cali tham dò thêm luật lệ ở Tiểu Bang bên đó để cân nhắc thêm :

1 - Lập Association đơn giản, hay Association Incorporation. Với Incorporation thì hoạt động Hội được luật pháp bảo vệ chắc chắn, do đó nên có tên và địa chỉ của Board Of Directors để notary tại Tiểu Bang .

2 - Tôn chỉ Hội : Văn như hội ở Saigon. Chúng ta đồng ý với nhau là Hội chỉ chú trọng thật chặt tình ái hữu giữa các đồng nghiệp, đồng môn và đang đồng cảnh ngộ sống xa quê hương... Hội giúp trao đổi kinh nghiệm khoa học , kỹ thuật. Hội AHCC này là hội non-profit, non-stock tuy nhiên vẫn thu nhận được các tặng dư từ các cá nhân hay pháp nhân để phát triển hoạt động bất vụ lợi của Hội.

3 - Pháp lý . Tôi đề nghị đến một văn phòng luật sư nào ở Cali mượn các mẫu về Bản Nội Quy (by laws) và Bản Điều Khoản (Articles of Incorporation) ta chọn mẫu thích hợp rồi điền vào các điều khoản cá biệt của Hội ta sau khi được đa số anh em đồng ý. Tôi liên tưởng như hội ở Bộ Công Chánh mình lấy "Điều Kiện Sách" mẫu và "Bản Mô Ta Công Tác" rồi thêm bớt và điền các tiết mục thích ứng cho công tác liên hệ rồi trình Bộ duyệt đem dấu thâu vậy. Khỏi cần ngồi sáng tác về hahh van!

Các điều khoản như danh xưng, thành phần hội viên, niên liệm, ban đại diện, trách nhiệm, hoạt động định kỳ v.v.... xin nhờ quý vị ở Cali cao niên như Bác H_oan, Thầy T_a H_uyen, anh Hiệp, anh

Suy hợp anh em bên đó và quyết định. Chúng tôi xin theo ý kiến đa số.

4 - Linh Tinh : Khi có Certificate of Incorporation, Hội có thể xin Buu Điện miễn phí tiền tem trên các thủ tục và ấn loạt như các Hội PTA, etc... được không ? Nếu được thì mỗi năm 4 kỳ phát hành LTCC mình cũng tiết kiệm được cả 700 đơn !!!

NGÔ NAM

Louisville, Kentucky

Ghi chú của Anh Trang : Tôi nhận được tờ "y Kiến" này do anh B. Hiệp chuyển để tôi đúc kết, sau khi tôi đã gửi về anh B. Hiệp đề nghị xin anh em bên Cali giúp v/v thành lập Hội vì anh em bên đó đông hơn các nơi khác. Vì vậy, tôi xin đăng nguyên văn là thủ của anh Ngô Nam để tất cả anh em xem. Riêng về vấn đề xin Buu Điện miễn phí, anh em bên Cali gọi điện thoại hỏi PO. địa phương xem sao chỗ theo tôi biết, không ai được miễn tiền tem hoàn toàn hết mà chỉ được giảm tiền tem bằng cách tính Bulk Rate, với kiểu kiện phải gọi tôi thiểu bao nhiêu thổ mỗi lần. Nói qui và Điều Lệ Mẫu, tôi có sẵn đây, nhưng không biết luật lệ bên Cali có khác chi với Louisiana không, nếu anh em bên Cali nhận làm giùm thì tôi sẽ gửi qua.



Dave
Howell
6

"WELL, DEAR, WHAT DID THE GARBAGE MAN THINK OF YOUR 'CONSTRUCTIVE CRITICISM'?"